

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่และตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย และที่มีระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกะชังศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 125 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ หมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 3 ด้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ้

สรุปผล

จากการศึกษา ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลการศึกษารูปได้ดังนี้

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านจันทุง หมู่ที่ 5 จำนวน 22 คน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี เท่ากัน จำนวน 42 คน

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\mu = 3.94$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\mu = 4.09$) ด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\mu = 3.90$) และด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น ($\mu = 3.82$) ตามลำดับ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ โดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และด้านการร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายหมู่บ้านว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3.1.1 บ้านชีเหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 แตกต่างกับบ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านจันทุง หมู่ที่ 5 บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 และบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 บ้านจันทุง หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 และบ้านชีเหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มากกว่าบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 และบ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่วนด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

4.1 ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระหว่างระยเวลาน้อยกว่า 5 ปี กับ 15 ปี ขึ้นไป โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าระยเวลาน้อยกว่า 5 ปี ระหว่างระยะเวลา 6 - 10 ปี กับ 15 ปี ขึ้นไป โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าระยะเวลา 6 - 10 ปี และระหว่างระยะเวลา 11 - 15 ปีกับ 15 ปีขึ้นไป โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าระยะเวลา 11 - 15 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโดยรวมทุกด้าน 5 ลำดับแรก ดังนี้ ควรตรวจรักษาโรคอย่างละเอียด ควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ควรมีการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ควรมีการจัดหาน้ำยาเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอกและควรมีการออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ผู้ศึกษานำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะ

1.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ได้ ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตรวจร่างกายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี เพื่อค้นหา โรคมะเร็ง ปากมดลูก หรือ โรคมะเร็งเต้านม การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไม่มีภาวะระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

1.2 ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถานี อนามัยบ้านหนองไผ่ มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องสุขภาพจิต พฤติกรรมการ บริโภค การใช้เวลา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การเลิกเหล้า บุหรี่ สารเสพติด การเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุนร่วมพัฒนาสถานีอนามัย โดยการระดม และสนับสนุนให้มีส่วน ร่วมในการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ (ชมรมออกกำลังกาย) อย่างต่อเนื่อง

1.3 ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มีการให้ คำแนะนำในการกินยาทุกครั้งที่ย้ายยา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สะอาดปลอดภัย การได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็น ภายหลังการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้มี สุขภาพจิตที่ดี และการออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ เป็นประจำ สม่ำเสมอ

ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของกฤษณ์ มหาวิรุฬห์ (2531 : 38) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่อยู่บนความแน่นอนหรือความจริงแต่ขึ้นกับจิตใจ บุคคลจะแสดงออกได้ง่าย โดยการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือปกป้องความคิดนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของวาสนา ทีปะลา (2536 : 12) สรุปไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึก ความเชื่อ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด จากการใช้สติปัญญาที่ประกอบด้วยความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นเป็นส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็น และสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรายุ ทรัพย์สิน (2540 : 16) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่แสดงออกมา เพื่อให้ผู้อื่นสามารถที่จะเรียนรู้ ตลอดจนสามารถที่จะประเมินค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การลงความเห็นอาจจะเป็นไปในลักษณะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ได้

ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปรากฏอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์ โศก อำเภอกะชัง จัหวัดร้อยเอ็ด สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมา

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 79) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 70) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับนภาพร เจริญวงศ์มิตร (2542 : 68) ได้ศึกษา การดำเนินงานของ อสม. ในเขตเมือง และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร ความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทรัพยากรบริหารกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองของ อสม. การปฏิบัติงานในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับวิสูตร จงชูณิษฐ์ (2549 : 79) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : 81) ได้ศึกษา
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
 จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด
 มหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ
 ทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : 77) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อ
 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
 คิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : 84) ได้
 ศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอ
 เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับ
 ปานกลาง ไม่สอดคล้องกับพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ศึกษา ระดับการดำเนินงานตาม
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบล
 ทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตาม
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ไม่สอดคล้องกับสมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : 77) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
 การจัดการขยะมูลฝอย ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์
 อยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับต่อสกุล เกียรติเจริญ (2551 : 84) ได้ศึกษา
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ใน
 ระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย และที่มี
 ระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
 การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 แตกต่างกัน

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มี
 มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์
 โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน
 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

2.1.1 สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ได้ดำเนินงานตาม โครงการจากการทำ ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน และมีแผนการดำเนินงานตาม โครงการต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ แต่บางครั้งการทำประชาคมอาจไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีการมีงบประมาณอย่างจำกัด

2.1.2 การดำเนินงานตาม โครงการต่างๆ และการรณรงค์การจัดกิจกรรมใน โอกาสที่สำคัญ สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก ได้มีประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว กันทุกครั้ง โดยผ่านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บางครั้งอาจทำให้ไม่ทราบทั่วถึง เนื่องจากเสียง ไม่ดังหรือผู้ประกาศ ไม่เข้าใจเนื้อหา

2.1.3 สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก มีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาให้ ประชาชน ได้รับบริการอย่างสะดวก และทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางครั้งมีภารกิจที่ได้รับ มอบหมายมากอาจทำให้การบริการ ไม่ทั่วถึง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด พบว่าแตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับประมวล เกตตรา (2550 : 84) พบว่า การพัฒนาของ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการ พัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่าง นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมศักดิ์ วรวิทย์กุล (2550 : 82) พบว่า ประชาชนที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ประชาชนที่มีประเภทของที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .001 ทั้ง 6 รายการ

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมาศ โขชัยวัฒนกร (2548 : 70) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : 79) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ บริหารงานของเทศบาลตำบลบรือทังโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่

สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : 81) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามมีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 84) พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : 82) พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน ประชาชนที่มีประเภทของที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .001 ทั้ง 6 รายการ ส่วนประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผลการศึกษาเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

2.2.1 สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมมีการจัดหาจ่ายน้ำยาเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกัน โรคคอพอก มีการให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคเบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากกว่าเกณฑ์ แต่ประชาชนยังมีความต้องการเพิ่มอีก

2.2.2 การประชุมวางแผนพัฒนาทุกภาคส่วน การส่งเสริมออกกำลังกายในชุมชน การประชุมชมหมู่บ้าน และการอบรมเยาวชนเรื่องยาเสพติด สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก มีการรณรงค์จัดกิจกรรมในโอกาสที่สำคัญเท่านั้น และการประชุมประชาชนยังมีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร

2.2.3 การตรวจรักษาโรคอย่างละเอียด การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาให้ละเอียด การออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลกยัง ไม่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ต่อการดำเนินงานของสถานีนอนัมัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า แตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับภาพ เจริญวงศ์มิตร (2542 : 68) ได้ศึกษาการดำเนินงานของ อสม. ในเขตเมือง และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร ความรู้ ทักษะ ทักษะ การสนับสนุนทรัพยากรกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองของ อสม. กลุ่มตัวอย่างคือ อสม. ที่ปฏิบัติงานในเขตเมือง ระยะเวลาที่เป็น อสม. มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) สอดคล้องกับวิชช์ ศรีผา (2552 : 101) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประยงค์ จันทยงค์ (2540 : 62) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็น ไม่สอดคล้องกับ ภาวิณี เฟื่องศาสตร์ (ภาวิณี เฟื่องศาสตร์ ; อ้างถึงในสมเกียรติ เดิศสกุล. 2543 : 65) ได้ศึกษา การรับรู้และการยอมรับบทบาทของ อสม. พบว่า การดำรงตำแหน่งในหมู่บ้าน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในด้านการรักษาพยาบาล โดย อสม. ที่มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มเกษตร จะปฏิบัติงานมากกว่า อสม. ที่ไม่มีตำแหน่ง และพบว่า อสม. ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในช่วง 1-3 ปี จะมีผลการปฏิบัติงานมาก อสม. ที่ปฏิบัติงานนานกว่านี้ ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน คือ อายุ ฐานะทางการเงินและจำนวนสมาชิกในครอบครัว ไม่สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีนอนัมัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควรมีการให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคเบื้องต้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นเมื่อตนเองเจ็บป่วย

1.2 ด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สม่ำเสมอ เป็นประจำและต่อเนื่อง

1.3 ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น ควรตรวจรักษาโรคอย่างละเอียด เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และควรมีการออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ เพื่อติดตามดูแลให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

2.2 เนื่องจากการศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้นของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำที่สุด ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น